

## บรรณานุกรม

## บรรณานุกรม

### หนังสือ

กานดา จันทร์แย้ม. 2546. จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

กิดานันท์ มะลิทอง. 2543. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. เส้นทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย : แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กรมวิชาการ. 2539. การวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

-----, 2542. การประกันคุณภาพของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

-----, 2545. เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

คณิตา นิจรัตกุล. 2535. สื่อการสอน : งานกราฟฟิกและวิธีการ. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จริยา เหนียนเฉลย. ม.ป.ป. เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

จรัส นองมาก. 2544. ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ชั้นปรินติ้ง.

ชาญชัย อาจิณสมาจาร. ม.ป.ป. การนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : เเคแอนด์ทีบุ๊ก.

ชุมศักดิ์ อินทรรัชต์. 2536. การนิเทศภายใน. ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ.

-----, 2546. การบริหารงานวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ.

ชูศรี วงศ์รัตน์. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ์

ธีระ รุญเจริญ. 2543. การบริหารโรงเรียนยุคการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2537. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

\_\_\_\_\_. 2542. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บรรยง โตจินดา. 2543. การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย์). กรุงเทพฯ : รวมสาสน์ (1997) จำกัด.

บุญชม ศรีสะอาด. 2537. การพัฒนาการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.

-----, 2541. การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.

บุญมัน चनाศุกวัฒน์. 2537. จิตวิทยาองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ประคอง กรรณสูตร. 2542. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประทีป แสงเปี่ยมสุข. 2540. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบแผ่สาขา  
โดยวิธีพัฒนานวัตกรรม. พัทลุง : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง.

ปรัชญา เวสารัชช์. 2545. หลักการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จำกัด.

-----, 2535. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

-----, 2544. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

-----, 2546. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

-----, ม.ป.ป. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

พิชัย เสี่ยมจิตต์. 2542. การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา. อุบลราชธานี : คณะครู  
ศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

พิชิต ฤทธิ์เจริญ. 2545. หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เฮาส์  
ออฟ เคอร์มีส.

พิภพ วังเงิน. 2547. พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----, 2540. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ฟิงเกอร์  
ปรินต์ แอน มีเดีย จำกัด

ไพฑูรย์ เจริญพันธุ์วงศ์. 2540. พฤติกรรมองค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
ไอ เอส พรินติ้ง เฮาส์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2537. เอกสารการสอนหน่วยที่ 1-7 ชูติวิชาการบริหารและการ  
จัดการและการจัดการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

-----, 2544. เอกสารสอนชูติวิชาหน่วยที่ 6-10 พฤติกรรมการสอนชั้นมัธยมศึกษา. พิมพ์  
ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

เยาวพา เดชะคุปต์. 2542. การบริหารและการนิเทศการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา  
ระบบการพิมพ์.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2544. ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ์.

รุ่ง แก้วแดง. 2541. ประวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน.

วันทยา วงศ์ศิลปภิมย์และคณะ. 2545. การประกันคุณภาพการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพฯ : ปฏิรูปการศึกษา.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2541. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : ชีระฟิล์มและไซเทกซ์จำกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1. 2549. แผนปฏิบัติการราชการ ปีงบประมาณ 2550. ปัตตานี  
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2536. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร  
โรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

-----, 2541ก. การประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 3 : การพัฒนามาตรฐาน  
การศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

-----, 2541ข. การประกันคุณภาพการศึกษาเล่มที่ 1 : แนวทางการประกัน  
คุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542. การวิจัยและการประเมินผลคุณภาพ  
ประสิทธิภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2540 เล่มที่ 1 คุณภาพ ประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

-----, 2543 . พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี จำกัด.

-----, 2544. คู่มือการประเมินผลภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา :  
การออกแบบประเมินภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วีทีซีคอมมิวนิเคชั่น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2547. บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน:  
กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  
พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.2542. แนวคิดและนโยบายกระทรวง  
ศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สมบูรณ์ ต้นยะ.2547. การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศรีวิยาศาสตร์.

สังัด อุทรานันท์. 2530. รายงานการวิจัยการสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษา  
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เจริญผล.

สนาน ลิมป์เสวตกุล.2548.ภาวะผู้นำ.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สันติ บุญภิรมย์.2547. เอกสารคำสอนรายวิชาหลักการบริหารการศึกษา. ยะลา : สถาบันราชภัฏ  
ยะลา.

สุทธนู ศรีไสย์. ม.ป.ป. หลักการนิเทศการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรพล พยอมแย้ม.2541. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

อัมภา บุญช่วย.2537. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอแอล พรินติ้งเฮาส์.

### วารสาร

กัญนิกา พรหมณ์พิทักษ์.2549"เส้นทางสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน ปรับการเรียน เปลี่ยน  
การสอน : เด็กไทยก้าวไกลตั้งใจหวัง", วารสารวิชาการ. 9(ตุลาคม – ธันวาคม  
2549), 71

ธีรศักดิ์ ลิขิตวัฒน์เศรษฐ. 2544. "จัดการสื่อเพื่อการปฏิรูป", วารสารวิชาการ. 6(มิถุนายน 2544),10

หรรษา นิลวิเชียร.2544."การสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ : การพัฒนาหน่วยความจำที่ใช้  
วรรณกรรมเป็นหลัก".วารสารวิชาการ. 5(พฤษภาคม 2544),8

อัสนีวรรณ แสงทะตา. 2546."การศึกษากิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนที่สนับสนุนการพัฒนาการ  
วิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ",  
วารสารวิชาการ.6(มิถุนายน 2546),42.

### งานวิจัยและวิทยานิพนธ์

- กานดา พงศ์ทิพย์พันธ์. 2541. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
- กอบแก้ว ภูมเรศ. 2543. การศึกษาการจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียนเครือข่ายนิคมชะนัง  
คาบเรียนแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษา  
และพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)
- เกื้อกูล แสงพริ้ง. 2541. การศึกษาความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา 12. วิทยานิพนธ์  
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (สำเนา)
- โกวิท ลือกิจจา. 2538. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงาน  
การประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(สำเนา)
- เกษม พึ่งกิตติกุล. 2538. พฤติกรรมการนิเทศของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ภายใต้โครงการนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)
- แจ่มทอง ศิริแสงเลิศ. 2540. การวิเคราะห์ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน  
เอกชนกรุงเทพมหานครฯ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร  
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)



- คมสรรพ์ ชมารพันธ์. 2532. **ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา**. ปรินญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)
- จูไร ชูรักษ์. 2539. **ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษาในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพัทลุง**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- จงกลณี ห่วงทอง. 2538. **การศึกษาพฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนและสมรรถภาพการสอนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี**. ปรินญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (สำเนา)
- ต่อพงษ์ สำราญคง. 2531. **อิทธิพลของปัจจัยคัดสรรทางการบริหารโรงเรียนที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ในเขตการศึกษา 2**. ปรินญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิชญ์โลก. (สำเนา)
- นิมิต ชศกิจ. 2541. **ขวัญของครูประถมศึกษาในโรงเรียนเลี้ยงภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- บุญส่ง ลอยสุวรรณ. 2537. **ทักษะการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา**. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

- ประคอง รัศมีแก้ว. 2545. การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณสมบัติพื้นฐานของผู้บริหาร และแบบภาวะผู้นำที่มีต่อคุณภาพการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน. ปรินญา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.(สำเนา)
- ประสิทธิ์ แก้วสมศรี. 2533. ระดับขวัญของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. ปรินญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.(สำเนา)
- ประโยชน์ เจริญยุทธ. 2539. ผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในโดยคณะครูมีส่วนร่วมในกลุ่ม โรงเรียนพิมาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปรินญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)
- ประเมิน บุญเสนา. 2538. การเปรียบเทียบความต้องการนิเทศการศึกษาของครูระหว่างโรงเรียนที่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับต่ำในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)
- ปริญดา พิมาณแมน. 2544. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในเขต การศึกษา2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- ผกามาศ ขวัญนาคม. 2541. ความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขานิเทศศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

- เผ่า วัชรเมฆขลา. 2531. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการบริหารของผู้บริหาร  
โรงเรียนกับขวัญกำลังใจของครู คุณภาพของนักเรียนและความพึงพอใจของ  
ชุมชน. ปรินญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(สำเนา)
- พิชญากร อิงคามระชร. 2532. ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ความพึงพอใจในงานของหัวหน้า  
ภาควิชาในสถานศึกษาพยาบาลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารภาควิชา.  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย. (สำเนา)
- เพ็ญศิริ จารุจินดา. 2539. การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการนิเทศของครูผู้สอนใน  
โรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศ  
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)
- เพ็ญศิริ สืบภา. 2535. การปฏิบัติการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน  
การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. ปรินญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร  
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(สำเนา)
- มงคล อินทนา. 2537. แนวทางพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน  
การประถมศึกษาเมื่อลำปาง จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา  
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)
- เยาวลักษณ์ แสงสร้อย. 2542. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน  
ประถมศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น.  
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

- รัตนา ถินขาว. 2533. การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย เจตคติของครูผู้สอนต่อการนิเทศการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนกับครูที่ได้รับการนิเทศภายในแบบคลินิก และการนิเทศภายในแบบปกติในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี. ปรินญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการการมัธยมศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. (สำเนา)
- วรรณรัตน์ พันทรจิต. 2541. ความต้องการ การตอบสนองความต้องการการนิเทศการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการพัฒนาการนิเทศการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา. (สำเนา)
- วนิดา นาคอ่อน. 2543. ผลการพัฒนางานวิชาการระดับประถมศึกษาโดยใช้การนิเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาน้อย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. (สำเนา)
- วาสนา แสงงาม. 2543. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำเนา)
- วิชัย บุญบันดาล. 2538. พฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี. ปรินญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. (สำเนา)
- วิไล บูรวงศ์. 2538. สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอนของหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)

- วิทยา เกื้อดวง. 2542. องค์ประกอบที่สนับสนุนการได้รับรางวัลดีเด่นของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 3. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)
- วิยะดา รัตนเพชร. 2531. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพและความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับขวัญกำลังใจของครูและคุณภาพของนักเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดขอนแก่น. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา)
- ศักดิ์ชาย ชูศรีโถม. 2535. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อการสอนคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการวัดผลการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (สำเนา)
- สมร ทองน้อย. 2538. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สำเนา)
- สาริพร ช่วยแทน. 2542. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในกลุ่มทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการศึกษาจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำเนา)
- สายสุนีย์ สว่างทรัพย์. 2539. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. (สำเนา)

- สุทิน นิ่งทองคำ. 2542. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยม เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต". มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สำเนา)
- สุทินธรณ์ ราษฎร์ระน้อย. 2539. ความต้องการการนิเทศการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา)
- สุวิทย์ มุกดาภิรมย์. 2538. พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการนิเทศภายใน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (สำเนา)
- สมดี เพียงการค้า. 2541. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (สำเนา)
- อดุลย์เดช ฐานะ. 2542. การบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา)
- อัคพงษ์ สุขมาตย์. 2545. รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำเนา)

อามีเนาะ มามู. 2543. ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหาร  
กับพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  
จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร  
การศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำเนา)

อุไร บัวทอง. 2542. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอน การสอนซ่อมเสริม การสนับสนุน  
ของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา  
การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

อรณรินทร์ สุนทรสถิตย์. 2542. การนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  
อนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (สำเนา)

## Books

Blum, M.L. and Naylor, J. .1968. **Industrial Psychology**. New Jersey : Prentice Hall.

Good, Carter V. 1973. **Dictionary of Education**. New York : Mc Graw - Hill. Book Company.

Chester T. Mcnercy. 1951. **Education Supervision**. New York : Mc Graw - Hill Book  
Company.

Cronbach, L.J. . 1990. **Essentials of Psychological Testing**. 5 th ed. New York : Harper Collins  
Publishers, Inc.

Harris, Ben M. . 1985. **Supervision Behavior in Education**. New Jersey : Prentice Hall.

Noel, Elizabeth G. and Leonard, Paul J. . 1962. **Foundation for Teacher Education in Audio Visual Instruction**. Washington : American Concill on Education Studies.

Yamane, Taro.1973. . **Statistic : An Introductory Analysis**. 3rd ed. New York : Harper and Row Publication.